



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ, นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๘/๐๑๙  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ  
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ  
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้  
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม  
ในทุกพื้นที่ โดยดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ๒ คนต่อ ๑ ตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการ  
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและ  
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

พ.จ.อ.   
(ศาสตราจารย์พิเศษ สติศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๒

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๐๙๐๒

ผู้ประสานงาน นายวิเชษฐ์ ชุ่มหล้า ๐๙๖ ๔๓๗ ๐๙๘๖



ที่ มส ๐๐๐๘/๐๑๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ  
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๒. กำหนดการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน  
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสร้างอาสา  
ปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ  
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยให้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาฯ ๒ คนต่อตำบล นั้น

บัดนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ที่จะฝึกอบรม เพื่อให้ท่าน  
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าฝึกอบรมในวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายปัญญา ใจดี สัตวแพทย์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
ปฏิบัติราชการแบบ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

โทร.๐ - ๕๓๖๑ - ๑๕๘๐

โทรสาร ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๐๔๓

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี ให้ได้รับความผาสุกตราบนานเท่านาน และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน และฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์ต้องสงสัย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เป็นต้น ส่วนการป้องกันโรค ด้วยการฉีดวัคซีนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะต้องทำเชิงคุณภาพเท่านั้นถึงจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรค เป็นต้นว่า การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่งและการจัดเก็บ (ระบบ Cold Chain) การฉีดวัคซีน (ชนิดวัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน และเทคนิคในการฉีด) นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคนิคการจับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีน หรือทำหมันทั้งการจับโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือการใช้เวชภัณฑ์ ก็มีความสำคัญเช่นกันที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงจะปฏิบัติงานให้ได้ผลออกอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในทุกระดับ ข้อ ๑.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ )

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๒. เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่

### ๓. เป้าหมาย

ดำเนินการในทุกพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีจำนวนเป้าหมายรวม ๑๐๐ ราย

### ๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

เดือน ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

### ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

### ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้เกิดการบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๒. ได้อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่

๓. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง

๔. ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย

๕. ประชาชนได้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

กำหนดการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่	เวลา	สถานที่	บุคคล
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒	๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เจ้าหน้าที่จากอปท.ในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.เมือง
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒	๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอปาย	เจ้าหน้าที่จากอปท.ในพื้นที่ อ.ปางมะ ผ้า อ.ปาย
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ห้องประชุมเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง	เจ้าหน้าที่จากอปท.ในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย

เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ ราย ( ตำบลละ ๒ ราย ) แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

อำเภอปาย	๑๖
อำเภอปางมะผ้า	๘
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	๑๖
อำเภอขุนยวม	๑๔
อำเภอแม่ลาน้อย	๑๘
อำเภอแม่สะเรียง	๑๖
อำเภอสบเมย	๑๒

หมายเหตุ

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ ราย